

InterContinental Hanoi Westlake: Tốp 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam

14:42 28/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake vừa được tạp chí du lịch châu Á - Thái Bình Dương DestinAsia vinh danh trong tốp 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam (Top 10 Vietnam City Hotels).

Là khách sạn độc đáo nổi trên mặt nước hồ Tây yên bình và gần di tích chùa Kim Liên với lịch sử hơn 800 năm tuổi, khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm nghỉ dưỡng vô cùng bình yên giữa lòng thành phố sôi động, tấp nập.



Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake là nơi các du khách sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng cùng những đặc quyền độc đáo chỉ dành riêng cho quý khách tại Club InterContinental. Cùng thưởng thức ẩm thực thượng hạng và ghi lại những khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp tại quán bar nổi hoàn toàn trên mặt nước, duy nhất tại Hà Nội - Sunset Bar. Sở hữu vị trí lý tưởng, chỉ cách trung tâm thành phố vài phút, khách sạn InterContinental Hanoi Westlake vẫn giữ được vẻ bình yên hiếm có giữa nhịp sống nhộn nhịp hối hả của đô thị.



Được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới IHG, khách sạn InterContinental Hanoi Westlake không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Thủ đô mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các sự kiện với các phòng hội nghị sức chứa đa dạng cùng các nhà hàng cao cấp đem đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng, pha trộn nét văn hóa tinh tế của Thủ đô Hà Nội cùng những hương vị quốc tế độc đáo.



Tốp 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam (Top 10 Vietnam City Hotels) là một trong những hạng mục thuộc giải thưởng thường niên Readers Choice Awards 2024 nhằm vinh danh các cơ sở lưu trú, hãng bay, điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2024 đánh dấu năm thứ 17 DestinAsia tổ chức thương hiệu giải thưởng Readers Choice Awards, giải thưởng năm nay đánh giá là "mở rộng nhất từ trước đến nay" khi có thêm nhiều hạng mục và điểm đến mới được cập nhật, tập trung vào các khách sạn, khu nghỉ trong phố ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/intercontinental-hanoi-westlake-top-10-khach-san-trong-pho-tot-nhat-viet-nam>